

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (....) รอบ 6 เดือน (....) รอบ 9 เดือน (✓) รอบ 12 เดือน</p>	
<p>ตัวชี้วัดที่ 3.3 : ระดับความสำเร็จของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม</p>	
<p>ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.นุชลี อุปภัย (รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ)</p>	<p>ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผศ.จุฑา พีรพัชระ (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)</p>
<p>โทรศัพท์ : 0-2280-7918</p>	<p>โทรศัพท์ : 0-2282-9009-15 ต่อ 6094</p>
<p>ข้อมูลผลการดำเนินงาน : มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณของหน่วยงาน ในการจัดบริการ วิชาการและวิชาชีพแก่สังคม โดยกระจายให้หน่วยงานต่างๆ (คณะ สำนัก สถาบัน) ทุกหน่วยงานมีส่วนในการ ให้บริการตามสาขาวิชาชีพของตนเอง ทั้งนี้กองนโยบายและแผน ได้รวบรวมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2553 ด้านงานบริการวิชาการ ได้กำหนดตัวชี้วัดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 81 โครงการ - ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ 82 - งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 <p>หน่วยงานต่างๆ ได้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี รอบ 12 เดือน (ต.ค.52– ก.ย. 53) โดยมีแผน และผล ดังนี้</p> <p><u>ข้อมูลตามแผนการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 81 โครงการ - ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ 82 - งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 <p><u>ข้อมูลผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนโครงการปฏิบัติแล้วเสร็จและได้รับรายงานสมบูรณ์ 81 โครงการ - ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ 90.75 - งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 <p>โดยมีผลสรุปการดำเนินงานตามตารางสรุปผลการดำเนินงาน</p>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (....) รอบ 6 เดือน
 (....) รอบ 9 เดือน
 (✓) รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดเป็นระดับขั้นตอนของความสำเร็จ (Milestone) โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	ขั้นตอนของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3	ขั้นตอนที่ 4	ขั้นตอนที่ 5
1	✓				
2	✓	✓			
3	✓	✓	✓		
4	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓

โดยที่ :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	มีแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
2	มีการนำแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ
3	ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของโครงการตามแผน
4	ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของโครงการตามแผน
5	ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพร้อยละ 100 ของโครงการตามแผน

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน ปี 53	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของแผนการให้บริการ วิชาการและวิชาชีพแก่สังคม	2.5	ขั้นตอนที่ 4	4	0.1000



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	(....) รอบ 6 เดือน (....) รอบ 9 เดือน (✓) รอบ 12 เดือน
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติและการรายงานผลในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ตั้งแต่การจัดทำรายละเอียดโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณ การได้รับงบประมาณ และจัดทำแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพื่อรวบรวมเป็นแผนปฏิบัติงานด้านงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย การดำเนินงานให้บริการ การประเมินและรายงานผลการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ผลสรุปตามแบบ FM 07-2-02/3	
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 1. มหาวิทยาลัยมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน 2. การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 3. มีระบบการจัดเก็บและติดตามผลการปฏิบัติ	
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -	
หลักฐานอ้างอิง : 1. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2. โครงการให้บริการวิชาการของหน่วยงานฉบับได้รับอนุมัติ 3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานให้บริการวิชาการ FM 07-2-02/3 4. ตารางสรุปผลการดำเนินงาน 5. ภาพถ่ายและอื่นๆ	

